
Fyrsti fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2024 - 2025 
haldinn 28.10.2024 
 
Fundarstjóri: Valdimar Víðisson, skólastjóri. 
Fundaritari: Margrét Sverrisdóttir. 
Áætlaður fundartími: 13:40 – 14:30. 
Mættir:  
Stjórnendur: Margrét Sverrisdóttir og Valdimar Víðisson. 
Fulltrúar foreldra: Alma Jónsdóttir og Stella B. Kristinsdóttir. 
Fulltrúar starfsmanna: Anna Sveinsdóttir, Ásdís Reykdal Jónsdóttir og Sigurður Ben 
Guðmundsson.  
Fulltrú grenndarsamfélagsins: Erna Friðriksdóttir. 
Fulltrúar nemenda: Karen Ó. Guðjónsdóttir og Sæmundur Petr. 
 

1. Skólastjóri fór yfir hlutverk skólaráðs og verkefnin í vetur. 
a. Engar athugasemdir gerðar.  

2. Almennt um skólaárið 2024 – 2025. 
a. Unglingar byrja kl. 9:00, fer almennt vel af stað.  
b. Fulltrúar nemenda sáttir við að byrja kl. 9:00. 
c. Fulltrúar foreldrar telja að haustið fari nokkuð vel af stað.  

i. Ræddu um skólalóðina- sjá hér að neðan.  
ii. Selið- aðstaða fyrir nemendur í 1. bekk.  

1. Búið að endurnýja að hluta að innan, í stóra Seli.  
2. VV fór yfir að nýr húsbúnaður verði endurnýjaður um áramótin 

í öllum rýmum. Byrjað verður á stóra Selinu.  
3. VV fór yfir listasmiðjur sem eru í boði.  
4. Valgrein hjá unglingum – að aðstoða í frístund. Fara tvo daga í 

viku.  
3. Samskipti heimilis og skóla – umræður. 

a. Ferill í vinnslu, um það hvenær Mennta og lýðheilsusvið kemur að málum að 
málum sem tengjast ofbeldi. Vigfús er að útbúa agaferil sem skólar munu 
vinna eftir. 

b. VV fer yfir agaferilinn.  
c. Foreldrafélagið ætlar að bjóða upp á aðstoð við gerð farsældarsáttmála í 

hverjum árgangi.  
i. Kennarar mega hvetja til gerð sáttmálans.  

ii. Fá kynning fyrir kennara um farsældarsáttmála.  
iii. Kennarar ýti við gerð sáttmála á líðanfundum.  

d. Foreldraröltið að fara í gang. – komið upp skipulag.  
e. Samskiptin við erlenda foreldra – hvernig hjálpum við þeim að tengjast 

foreldrasamfélaginu. 
4. Skólalóðin.  

a. Heilbrigðiseftirlitið gerir úttekt árlega og gerir athugasemdir.  
b. Lítið endurnýjuð undafarin ár.  
c. Sigurður tók fullt af myndum sem VV ætlar að nýta til að ýta við því að fá 

endurnýjun á skólalóðinni.  
d. Malbikaðir fótboltavellir – þarf að endurnýja.  



e. Jarðvegur – moldarsvað.  
f. Bærinn ætlar að fara í endurnýjun á skólalóðum á næstu árum. 
g. Skólalóðin er mjög mikilvæg, vegna þess að það eru engir leikvellir í 

Suðurbænum.  
5. Önnur mál. 

a. Fulltrúar foreldrar vilja fá fund með stjórnendum um skipulag ábyrgðar.  
 

 
Fundi slitið klukkan 14:30 

Margrét Sverrisdóttir 


